



บันทึบข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๑๒๕๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/วท/ท

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ของบริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณากรณีนี้แล้ว โดยมีมติอนุมัติในหลักการให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ของบริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน และให้ประสานกับบริษัท อีเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอให้มีหนังสือยืนยันการรับโอนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และลูกค้าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ

เมื่อบริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดแล้วว่า ก่อนสิ้นสุดให้บริการได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งบริษัทฯ ได้สิ้นสุดการให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยได้โอนระบบและลูกค้าให้แก่ บริษัท อีเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่กล่าวถึงข้างต้น ดังนั้นจึงเห็นควรให้ใบอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดลงในวันที่ที่ประชุม กทค. มีมติ และเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอไว้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๓ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.